

LST - บางที แกว่งน่อกแล้ว แต่ก็ไปได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

มีบ้างอยู่แล้วครับในตลาดหุ้นไทย ที่เราอาจจะเห็นหุ้นบางตัว หรือ หลายๆ ตัว ขึ้นอย่างหวือหวา หรือ ขึ้นมาจนเรามองว่าแพงแล้ว (หมายถึง มองราคาอย่างเดียว) แต่ราคาก็ยังขึ้นเรื่อยๆ หรือขึ้นอย่างต่อเนื่อง... และในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นบางตัว หรือ หลายๆ ตัว ที่มองว่าลงมากแล้ว หรือลงมาลึกแล้ว จนมองว่าถูกมากแล้ว แต่พอเข้าไปซื้อ ก็ยังคงลงเรื่อยๆ หรือ ว่าลงต่อเนื่อง แม้บางช่วง จะมีการหยุดลง แบบแกว่งออกด้านข้าง เหมือนให้เราได้ดีใจ ว่าราคาได้ถึงจุดต่ำสุดแล้วจริงๆ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ยังคงวิ่งลงต่อได้อย่างต่อเนื่อง เหมือนกับว่า บริษัทจะล้มละลายเสียอย่างนั้น... แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ท่านที่ศึกษาเรื่องเทคนิค หรือ การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคมาอย่างถ่องแท้ จะรู้ได้เองว่า ตรงไหนถูก และ ตรงไหนแพง หรือ ยิ่งถ้าอ่านเกมการเล่นราคาหรือการแกว่งตัว ที่เรียกว่านิสัยหุ้นได้ด้วยแล้วนั้น น่าจะเข้าใจ และนั่นจะนำไปถึงการเข้าซื้อเข้าขาย ไม่ว่าจะระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้ซื้อต่ำที่สุด แต่ก็ยังได้ซื้อราคาที่อยู่ในพื้นที่ต่ำๆ หรือ แม้ว่าซื้อไม่ทัน แต่ก็ยังรู้ว่า ราคานั้นพอเข้าซื้อแบบ ตามน้ำเพื่อเก็งกำไรได้หรือไม่... แต่ข้อสำคัญว่า ในเรื่องเทคนิค บางครั้ง จะต้องมีความ "ไร้ใจ" เข้ามาด้วยนะ ซึ่งเรื่องนี้แหละ ที่มันจะทำให้เรา ที่เป็นมนุษย์ จะทำได้กันอย่างไร หรือ ทำได้มากน้อยแค่ไหน... เอาแค่ว่า บางคน เล่นเทคนิคจริงๆ แต่วันหนึ่ง เจอราคาวิ่งแบบ Panic จนเกือบ Floor และหลุดแนว Cut Loss แล้ว อาจจะยังทำใจขายทิ้งไม่ได้เลยก็มี หรือ อาจจะมึนรอให้ราคาตั้ง เพื่อจะได้ขายราคาดีขึ้นหน่อย สุดท้ายก็(?)

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว บางครั้งก็เป็นหุ้นที่ ขึ้นได้รอบแรงๆ แต่ก็ลงได้รอบแรงๆ แต่ จะเห็นช่วงนี้ เหมือนจะมาต่างกัน ค่อยๆ ขึ้น แลมีสลับ สลับกันแบบรอบสั้น ... แบบนี้ อาจเล่นง่ายกว่า

- แนวรับ : ... 7.20-7.10 หรือ ลงถึง 7.00 ก็น่าสนใจ ห้ามหลุด 6.80 พอ
- เป้าหมาย : ... เก็งกำไร ก็หวังไว้ที่ 8.00-8.50 ไว้ก่อน หรือ หวังไม่เกิน 9.0

Price Chart...(LST)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น LST... ก็อย่างที่กล่าวไว้จากข้างต้นเลย ในระลอกขึ้น และลง ล่าสุดนั้น ขึ้นแรงขึ้นยาว และลง ก็ลงแรงลงยาว... จนมาถึงการขึ้นจากระดับ 5 บาทต้นๆ มาจนถึงระดับนี้ เราจะเห็นเป็นรอบสั้นๆ ทำให้เราง หรือ เกิดความลังเลขึ้นมาได้ ว่าจะขึ้นจริง หรือ แคล้ขึ้น เพื่อรอลง... เอาเป็นเรามารู้เครื่องมืออ่านแนวโน้มแบบ SMA กันก็พอ จะเห็นว่า ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ อาจจะยังเป็นระดับต้นๆ ของแนวโน้มเลยก็ได้ ซึ่งค่า สัญญาณของ MA แบบนี้ เท่าที่อ่านในหุ้นตัว LST นี้ เคยทำรอบยาวๆ ได้ (อดีตมักเกิดซ้ำ)... แต่ก็อย่างว่า หากเล่นเทคนิค ก็มีโครงสร้างการแกว่งตัวเกี่ยวกับก็ดี ซึ่งนั่นแปลว่า ถ้าต่ำกว่า 6.80 อาการจะไม่สวยเท่าไร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน